



ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ขอลើงวันรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีกำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังใหม่) และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

ด้วยจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีได้รับการประสานจากโรงพยาบาลราชบุรี ตรวจพบเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดของสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชบุรีแล้ว ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจึงได้มีคำสั่งให้กักกันข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดทั้งหมด ซึ่งสงสัยว่าเกิดโรคติดต่ออันตราย เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี จึงขอเลื่อนวันรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดังนี้

๑. การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังใหม่) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร จากเดิมวันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือช่องทางออนไลน์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ <https://ratchaburi.mol.go.th> หัวข้อประกาศ และยื่นใบสมัครผ่าน <https://o.th.me/OtCtE> ตามวันและเวลาดังกล่าว พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

(๑) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” (ผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีผู้สอบได้ต้องได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ภายในวันปิดรับสมัคร)

(๒) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ

/(๓) รูปถ่าย...

(๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

(๔) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

(๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกหน้าของเอกสาร

๒. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน จากเดิม วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ที่ปิดประกาศ สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังใหม่) และทางเว็บไซต์ <https://ratchaburi.mol.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี